

## ( ถำเนำ )

### ประกาศ ถำเนำงำนปลัดกระทรวงการคลัง

#### เรื่อง สอบรำค้ำงเหมำทำควำมสะอาดอำครและสถำนที่ อำครศูนย์เทคโนโลยีสรสนเทศและกำรสื่อสร

ด้วยถำเนำงำนปลัดกระทรวงการคลัง มีควำมประสงค์จะสอบรำค้ำงเหมำทำควำมสะอาดอำครและสถำนที่ อำครศูนย์เทคโนโลยีสรสนเทศและกำรสื่อสร(อำคร 12) ซอยอริย์สัมพันธ์ ถนนพระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหานคร

ผู้มีสิทธิเสนอรำค้ำงจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอำชีพรับรำงำนที่สอบรำค้ำงดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำชชื่อผู้ตั้งงำนของทำงรำชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ตั้งงำนตำระเบียบของทำงรำชการ
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำค้ำงอื่นที่เขำเสนอรำค้ำงให้แก่ถำเนำงำนปลัดกระทรวงการคลัง ณ วันประกาศสอบรำค้ำง หรือ ไม่เป็นผู้กระทำกำรอื่นเป็นการขัดขำงกำรแข่งขันรำค้ำงอำงเป็นธรรมในกำรสอบรำค้ำงรำงครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำงปฏิเศรไม่ยอมขึ้นสำค้ำไทย เว้นแต่รำฐบำนของผู้เสนอรำค้ำงได้มีค้ำสั่งให้สลัสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นวำนั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในรำฐะซึ่งได้มีกำรระบุชื่อไว้ในบัญชีรำชชื่ออำงเป็นคู่สัญญำที่ไม่แสดงบัญชีรำชรับรำงอำง หรือแสดงบัญชีรำชรับรำงอำงไม่ถูกต้องครบถ้วนในสรำะสำค้ำง
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรำฐะซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดรำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดรำงกำรรำฐะ

ทั้งนี้ ส่วนรำชการจะก้ำอหน้ผู้ก้ำพัน (ลงนำมในสัญญำ) ต่อเมื่อพระรำชบัญญัติงบประมำณรำงอำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมำณรำงอำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จากถำเนำงำนบประมำณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณรำงอำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จากถำเนำงำนบประมำณ ส่วนรำชการสำมารถยกเลิกกำรจัดรำงได้

ผู้ประสงค์จะยื่นของสอบรำค้ำงจะต้องไปดูสถำนที่เพื่อรับฟังค้ำชี้แจงและซักซ้อมควำมเขำใจ ตำมรำงละเอียดและเงื่อนไข กำรจ้ำงเหมำทำควำมสะอาดอำครและสถำนที่ อำครศูนย์เทคโนโลยีสรสนเทศและกำรสื่อสร พร้อมทั้งตรวจดูสถำนที่ในครั้งนีด้วยตนเอง หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำงำน โดยมิหนังสือมอบอำงำนมำแสดงและลงนำมไว้เป็นหลักฐาน ผู้ที่มีได้มำดูสถำนที่และรับฟังค้ำชี้แจงรำงละเอียดเพิ่มเติม และมีได้ลงนำมไว้เป็นหลักฐาน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทรำบปัญหำและเขำใจเงื่อนไข ทั้งที่มีอยู่เดิมและที่ประกาศเพิ่มเติมโดยละเอียดตลอดแล้ว ถ้ามีค้ำใช้รำงใด ๆ เพิ่มขึ้น ผู้เสนอรำค้ำงต้องรับผิชอบทั้งสิน ซึ่งผู้เสนอรำค้ำงผู้ก้ำพันที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น และจะยกเป็นเหตุในภำยหลังว่ำตนไม่ได้รับทรำบมำก่อนเป็นคู่สัญญำกับถำเนำงำนฯ ไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิน กรณีมีข้อโต้แย้งจากกำรดูสถำนที่ไม่ว่ำกรณีใด ๆ จะต้องแจ้งให้เจำหน้ำที่ทรำบ ขณะดูสถำนที่ทันที และให้มีข้อยุติทั้ง 2 ฝ่าย ในเรื่องที่ได้แย้งในวันดูสถำนที่ให้แล้วเสร็จ โดยให้มำพร้อมกัน ณ ส่วนบริหารกำรพัสดุ ถำเนำงำนปลัดกระทรวงการคลัง ในวันที่ 16 กันยายน 2557 เวล่ำ 10.30 น.

กำหนดขึ้นของสอบราคา ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557 ในเวลาราชการ ณ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง(อาคาร 1 ชั้น 2) ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมส่วนบริหารการคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (อาคาร 1 ชั้น 2) ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 11 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2273 9021 ต่อ 2112, 2147 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <http://www.palad.mof.go.th> ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว เฉลิมรัตน์ อิ่มนุกุลกิจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗

โดย นางสาว เฉลิมรัตน์ อิ่มนุกุลกิจ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2557